
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์  
ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(DLD Co-ordinator : DLD-C) 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ 
วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม 256๗    

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (Zoom conference) 
Meeting ID : 999 608 000๖ Passcode : ๔๓๒๑๐๖ 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
--------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑.นายทรงพล  บุญธรรม ปศุสัตว์จังหวัด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๒.นายเทวัญ   จนัทร์โคตร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบฯ 
๓.นายนฤพล   แซ่ลิ้ม   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี  
๔.นายตระการศักดิ ์ แพไธสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี   
๕.นายเริงวุฒ ิ  วรวุฒ ิ  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
 ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๖.นายฐนพลมงคล พันธุ์พฤกษ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๗.นางสาวสุนันทา  ตุ้มตาเต็ง สัตวแพทย์ช านาญงาน 
 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๘.นายสุริยะ  เรืองวุฒิปัญญา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๙.นางสาวดวงดาว  วัฒนวนาพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๐.นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๑๑.นางสาววฟาฏิน  สะมาแอ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๒.นางสาววาณี  ศิลประสาทเอก นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
๑๓.นางสาวเสาวรส  โมรา  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๔.นางสาวศิริมา  จินดาแจ้ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหัวหิน 
1๕.นายพิทยา  คณะมะ  ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปราณบุรี 
1๖.นางสาวนภาภรณ ์ ศิริทรัพย์ ปศุสัตว์อ าเภอ 
 

/ส านักงาน... 



-๒- 
 

 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสามร้อยยอด 
1๗.นายชัยสิทธิ ์  เกษมสุขไพศาล ปศุสัตว์อ าเภอ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุยบุรี 
๑๘.นายสันต ์  ผลไพศาลศักดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
๑๙.นายธีรศักดิ์  นาคใหญ่ ปศุสัตว์อ าเภอ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทับสะแก 
๒๐.นายลือศักดิ์  สุทธิธรรม ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางสะพาน 
๒๑.นายวีระพันธ์  เหมือนแท้ ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางสะพานน้อย 
๒๒.นายเบญจะ  เหมือนแท้ ปศุสัตว์อ าเภอ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายทรงพล  บุญธรรม  ปศุสัตว์จังหวัด  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 
 สวัสดีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกท่าน ใน
วันนี้ผมในฐานะประธาน DLD-C ได้ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพ่ือให้ทุกท่านได้พิจารณาปัญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะที่ทางพ้ืนที่ได้
ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานของท่าน และพร้อมรับฟังแนวทางในการพัฒนากิจกรรมหรือการด าเนินงานในภาค
ปศุสัตว์ของพ้ืนที่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะเป็นคณะกรรมการในกลุ่ม
บางส่วนแต่อาจจะไม่ครบองค์ประชุม ในวันนั้นได้มีการเสนอ Action Plan เพ่ือขอมติในที่ประชุม Action 
Plan ในรอบนี้จะมี ๔ โครงการด้วยกัน ที่จะเริ่มท าบูรณาการด้วยกัน โครงการแรกจะเป็นโครงการพ่นน้ ายาฆ่า
เชื้อเพ่ือการป้องกันการเกิดโรคหน่วยงานหลักก็คือด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ โครงการที่สองคือนโยบาย 1 
ท้องถิ่น 1 สินค้ามูลค่าสูงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบก็คือส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ โครงการที่
สามคือการบูรณาการตรวจสอบปริมาณน้ านมโคทั้งระบบของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ โครงการที่ ๔ คือโครงการส ารองเสบียงอาหารสัตว์ 
หน่วยงานหลักคือศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ฯ และส าหรับในวันนี้มาแสดง Action Plan ซึ่งอยู่ใน DLD Banner 
ทุกท่านสามารถสืบค้นได้ แล้วขอรายงานความก้าวหน้าในแต่ละโครงการฯ เริ่มที่โครงการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อฯ  
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวสุนันทา  ตุ้มตาเต็ง ด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ 

 โครงการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อเพ่ือป้องกันการเกิดโรคและลดการแพร่ระบาดของโรคปศุสัตว์ในพ้ืนที่เสี่ยง  
โครงการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อของด่านกักกันประจวบคีรีขันธ์ ได้เสนอแผนงานโครงการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อเพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดสัตว์ในพ้ืนที่ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอฯ ขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนดังนี้ เดือนเมษายน หมู่ที่ 10 12 ต าบลห้วยทราย อ าเภอเมืองฯ 
แผน 4 ครั้งต่อเดือนผลได้ 5 ครั้ง น้ ายาฆ่าเชื้อ 6 ลิตร ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 12 ต าบล
ห้วยยาง อ าเภอทับสะแกแผน 4 ครั้ง ผลได้ 5 ครั้ง น้ ายาฆ่าเชื้อ 6 ลิตร  และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ หมู่ที่ 1 
ต าบล คลองวาฬ อ าเภอเมืองฯ หมู่ที่ 7 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองฯ หมู่ที่ 1 ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทับสะแก   
หมู่ที่ 5 ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทับสะแก แผน ๕ ครั้ง ผลได้ 11 ครั้ง น้ ายาฆ่าเชื้อ 12 ลิตร จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่
ประชุมทราบ ถ้าอ าเภอไหนมีความประสงค์จะพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อแจ้งที่ด่านฯ หรือแจ้งที่ฝ่ายสุขภาพสัตว์  

นายลือศักดิ์  สุทธิธรรม ปศุสัตว์อ าเภอทับสะแก 

อ าเภอทับสะแกก็เป็นแหล่งเป็นพื้นที่เสี่ยงในเรื่องโรคระบาดที่ส าคัญในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ในโครงการ
ตรงนี้ทางส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทับสะแกในการลงพ้ืนที่พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ จะมีอีกจะให้เป็นแจ้งตรงนี้เลยนะ
ครับหรือว่าท าหนังสือแจ้งไปครับอีกประมาณ 2 ครั้งเบื้องต้นขอแจ้งก่อน 2 ครั้งครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

โครงการแรกก็ได้รายงานความก้าวหน้าไปแล้ว และขอความร่วมมือจากอ าเภอที่จะแจ้งร่วมกันพ่น
น้ ายาฆ่าเชื้อต่อ ไปที่โครงการที่ 2 เป็นโครงการคลังเสบียงอาหารสัตว์ 

นายนฤพล แซ่ลิ้ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯ 

ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน Action Plan  ของหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ แผนงานส ารองเสบียงเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขั้นตอน
การด าเนินงานที่แจ้งแผน และแนวทางด าเนินงานต่อปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ าเภอ ทางศูนย์อาหารสัตว์ฯ 
ได้ชี้แจงแผนในการประชุมคณะกรรมการ DLD-C ในวันที่ 19 มีนาคม ๒๕๖๗ แล้ว และสองเตรียมความพร้อม
ผลิตเสบียงสัตว์หญ้าแห้งที่จะเลี้ยงสัตว์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางศูนย์
อาหารสัตว์ฯ ได้ด าเนินการผลิตเสบียงสัตว์แห้งใช้ความส าหรับให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ จ านวน 78,000 กิโลกรัม  สามส ารวจและ พิจารณาเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ  ศูนย์
อาหารสัตว์ประจวบฯ ได้ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ าเภอส ารวจเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ จ านวน 8 อ าเภอ สี่ให้การสนับสนุนเสบียงสัตว์แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
ทางศูนย์อาหารสัตว์ฯได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนที่จ านวน 723 ราย 
จ านวนสัตว์ 12,364 ตัว สรุปผลการด าเนินการสนับสนุนเสบียงสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
ทางศูนย์อาหารสัตว์ประจวบฯ ได้ด าเนินการสนับสนุนเสบียงสัตว์แก่เกษตรกรจ านวน 12 ครั้ง ในพ้ืนที่ 4 
อ าเภอ ได้แก่อ าเภอสามร้อยยอด บางสะพานน้อย ปราณบุรี ทับสะแก  โควต้าจัดสรรเสบียงสัตว์หญ้าแห้ง
ประจ าปี ๒๕๖๗ ของปศุสัตว์จังหวัด ยอดจัดสรรมี ๗๘,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ ๓,๙๐๐ ฟ่อน ส่วนของปศุสัตว์เขต
มี 23,400 กิโลครับ หรือ 1,170 ฟ่อน โควต้าของปศุสัตว์จังหวัดที่ท าการเบิกไปแล้วมี 4 อ าเภอ ได้แก่
อ าเภอสามร้อยยอด บางสะพานน้อย ปราณบุรี ทับสะแก รวมแล้วเบิกจ่ายไป 76,320 กิโลกรัม หรือ 3,816 
ฟ่อน คงเหลืออยู่ที่ 1,680 กิโลกรัม 84 ฟ่อน  

/ภาพกิจกรรม... 



-๔- 

ภาพกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  แจ้งเรื่องโครงการคลังเสบียงอาหาร
สัตว์ประจ าต าบลประจ าปี ๒๕๖๗ โควต้าจัดสรรปีนี้มี ๒ แห่ง เป็นของอ าเภอทับสะแกทั้ง ๒ ต าบล ได้แก่ต าบล
แสงอรุณ และต าบลอ่างทองได้ต าบลละ 5,000 กิโลกรัม หรือ 250 ฟ่อน และทางศูนย์ฯ มีโครงการส ารอง
เสบียงสัตว์เพ่ือพัฒนาการผลิตโคเนื้อและโคนม เพ่ือจ าหน่าย เป้าหมายการผลิต ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ 
ฟ่อน เงินที่ได้จากการจ าหน่ายส่งรายได้ให้แผ่นดิน แล้วถ้าอ าเภอไหนสนใจสามารถติดต่อที่ทางศูนย์ฯ ได้  

นางสาวเสาวรส  โมรา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ 

โครงการตรวจสอบน้ านมโคทั้งระบบ กิจกรรมย่อยตรวจสอบปริมาณน้ านมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ านม
ดิบและฟาร์มโค วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบปริมาณน้ านมโค เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโคนม
ทั้งระบบ ตอบสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหา การเลี้ยงโคนมของ
ประเทศท าให้การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่มีการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผ่านโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็น
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 ก็คือจัด
ประชุมหารือการตรวจสอบปริมาณน้ านมโคท้ังระบบเพ่ือหารือแนวทางการตรวจสอบปริมาณน้ านมโคท้ังระบบ
และแนวทางการบริหารการจัดการบุคลากรส าหรับการตรวจสอบ  ระยะเวลาด าเนินการก็คือเดือนมีนาคม 
๒๕๖๗ เป้าหมายก็คือตามความเร่งด่วนของนโยบาย ผลผลิตก็คือ 5 ครั้ง  สถานที่ด าเนินการก็คือจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ผู้รับผิดชอบหลักก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน แหล่งงบประมาณก็คือ
กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไปกิจกรรมที่ 2 ก็คือวางแผนการปฏิบัติงานโดยบริหารจัดการ
บุคลากรและยานพาหนะส าหรับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประสานศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและฟาร์มโคนมทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการก็คือ 23-24 มีนาคม ๒๕๖๗ เป้าหมายก็คือฟาร์มโคนมทุกฟาร์ม และศูนย์รวบรวมน้ านม
ดิบทุกศูนย์  กิจกรรมที่ 3 ก็คือด าเนินการตรวจสอบปริมาณน้ านมโคจ านวนโคนมที่ฟาร์มโคนมของเกษตรกร
ทุกฟาร์มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาด าเนินการก็คือ 25-29 มีนาคม ๒๕๖๗ เป้าหมายก็คือฟาร์มโค
นมทุกฟาร์ม และศูนย์รวบรวมน้ านมดิบทุกศูนย์ สถานที่คืออ าเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้รับผิดชอบคือ
คณะท างานตามค าสั่งกระทรวง กิจกรรมที่ 4 ด าเนินการตรวจสอบปริมาณน้ านมโคท่ีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบทุก
ศูนย์ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ 25-29 มีนาคม ๒๕๖๗ เป้าหมายก็คือศูนย์
รวบรวมน้ านมดิบทุกศูนย์ ก็คือทั้งหมด ๑๒ ศูนย์  ผู้รับผิดชอบหลักคือคณะท างานตรวจสอบน้ านมดิบศูนย์
รวบรวมน้ านมดิบ กิจกรรมที่ ๕ ก็คือรายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้คณะกรรมการอ านวยการ
ตรวจสอบปริมาณน้ านมโคทั้งระบบพิจารณาระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่ 25 ถึง 30 มีนาคม เป้าหมายและ
ผลผลิตคือ ผลการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคผ่านระบบ Google form  ผู้รับผิดชอบก็คือ
คณะท างานตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

เป็นโครงการที่เราท าส ารวจปริมาณน้ านมในรอบแรก ส่วนเนื้อเรื่องของผลสรุปจะขอเสนอในเป็นครั้งที่ 
๓ ของการประชุม DLD-C และโครงการสุดท้ายเป็น Action Plan  เป็นโครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์
จากมูลแพะเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าจากของเสียภายในฟาร์ม กิจกรรมย่อยมี 2 กิจกรรม คือกิจกรรมที่ 1 คือจัดท า
สื่อออนไลน์เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายแพะขุนและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 2 คือจัดท าแผนและโครงการรวมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของเสียในฟาร์ม วัตถุประสงค์ 1 เพ่ือส่งเสริมแนวทางการเพ่ิมรายได้
ของเกษตรกรจากของเสียในฟาร์ม 2 คือเพ่ือขยายโอกาสตลาดด้านปศุสัตว์ นอกจากจะเป็นทางเนื้อแพะแล้วก็
เป็นมูลแพะด้วย การเพ่ิมโอกาสทางด้านตลาดตอบสนองนโยบายการผลักดันสินค้าเกษตรกรและบริการมูลค่าสูง  

/๑ ท้องถิ่น... 



-๕- 

1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเราจะมีทั้งหมด 5 กิจกรรม  กิจกรรมแรกก็คือการประชุมเครือข่ายเพ่ื อ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและจัดท าข้อมูลการผลิตและการตลาดด าเนินการในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่
ผ่านมา เป้าหมายคือการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งเกิดที่อ าเภอบางสะพานน้อยผู้รับผิดชอบหลักก็คือส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางสะพานน้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมี อบต.ช้างแรก และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยหมักในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ข้อที่ 2 กิจกรรมก็คือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในและนอกจังหวัด ด าเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนจัด
เวทีอย่างน้อย 2 ครั้ง  กิจกรรมที่ 3 คือการจัดท าสื่อการตลาดออนไลน์ด าเนินการในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 
เพ่ือที่จะได้สื่อการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 1 ช่องทาง  กิจกรรมที่ 4 คือจัดท าแผนและเสนอโครงการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาระดับท้องถิ่นในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม จัดท าโครงการเสนอของ
งบประมาณ 1 โครงการ และกิจกรรมที่ 5 คือการสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรมเหล่านี้จะขอรายงานรูปภาพ
ที่ลงพ้ืนที่เป็นแต่ละหัวข้อเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานในครั้งนี้  รูปแรกเป็นการประชุมเครือข่ายเพ่ือจัดท า
ข้อมูลการผลิตและการตลาด เป้าหมาย 1 ครั้งก็ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้วเพ่ือที่จะส่งเสริมเทคโนโลยี
นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ เพ่ือใช้ในการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็การวางแผนสร้างเครือข่ายนี้ใช้งบประมาณ
ของกลุ่มส่งเสริมที่ลงไปรวมถึงการอบรมการยกระดับมาตรฐานให้มีการเลี้ยงอย่างเหมาะสมทั้งระบบ GFM ซึ่ง
กลุ่มนี้เป็น GFM อยู่แล้วแล้วก็มุ่งพัฒนาสู่ GAP กิจกรรมที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มเกษตรกร เพ่ือใช้
ในการประเมินสินค้ามูลค่าสูงที่เราต้องมาตกผลึกว่าเราจะพัฒนาสินค้าในรูปแบบใดก็ตกผลึกเป็นใช้มูลแพะ   
กิจกรรมที่ 4 เป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ตอนนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพะแกะบางสะพาน
น้อยก็ได้มีเพจ Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ประชาสัมพันธ์ในส านักงาน เพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้
สร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มการเกษตรกรเข้ าไปกดไลค์กดติดตามได้  
กิจกรรมที่ 5 นี้ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยพาเกษตรกรออกสู่นอกชุมชนไปที่กรุงเทพฯ เข้าร่วมงานเพ่ือจะ
ดูเครื่องมือในการใช้ ชื่อประชุมคือ 120 เทคโนโลยีฯ มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เพ่ือที่จะยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากแล้วก็เสนอโครงการคู่ขนานร่วมกับส านักงานปศุสัตว์ อบต.ช้างแรก และมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆกัน ซึ่ง
ส่วนนี้เราก็ได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับงบประมาณ คาดว่าน่าจะประมาณมาปี 69 อยู่ในหลักล้าน กิจกรรมที่ 6  
คือการส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าปศุสัตว์จากมูลแพะสูตรปุ๋ยหมักอินทรีย์หรือปุ๋ยอัดเม็ด ตรงนี้เราก็เ สนอ
โครงการแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากนายก อบต.ช้างแรก  ก็มีการพูดคุยกันในส่วนของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ด้วยจากจังหวัดเราด้วย อ าเภอ และท่านนายก อบต. แล้ว หลังจากนี้ไปก็จะเริ่มด าเนินโครงการในงบประมาณ
หน้า  ในขณะนี้เราได้มีการส่งตัวอย่างมูลแพะ เพ่ือจะวิเคราะห์ถึงคุณภาพโภชนาการเป็นการประสานงาน
ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลวิเคราะห์เบื้องต้นว่า N-P-K ดีมาก แต่มีเรื่องความเค็มจาก
มูลสัตว์สูงเกินไป จึงขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ว่าจะต้องมีการเสริมวัสดุการเกษตรเพ่ือลดความเค็ม ซึ่งจะไป
ประกอบกับสูตรปุ๋ยที่คิดได้มา อย่างน้อย ๒ สูตร แผนงานได้มีการประสานงานจากกรมวิชาการเกษตรเพ่ือที่จะ
ขอรับรองเป็นปุ๋ยมูลแพะอินทรีย์ที่สามารถใช้ในการตลาดได้และวางแผนขอสิทธิบัตรกับทางหน่วยงานพาณิชย์ 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ พร้อมด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง  
 -ไมมี่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

/ระเบียบ... 



-๖- 
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เพ่ือพิจารณาที่จะขอความอนุเคราะห์ ท่านกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณา  โครงการนี้ได้ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยไปแล้วถึงระดับหนึ่งแล้ว เหลือแต่ลงพื้นที่แล้วก็ใช้งบประมาณ มาที่ผลผลิตที่จะได้คือ หนึ่ง 
เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักจากมูลแพะ ๓๐ ราย กลุ่มนี้มี ๓๐ คน สองคือเกิด
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักจากมูลแพะที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่  สามคือเกิดสินค้าปุ๋ยหมักอินทรีย์มูลแพะ
อัดเม็ดพร้อมบรรจุภัณฑ์ สี่คือมีเพจวิสาหกิจชุมชนแพะแกะบางสะพานน้อย ผลลัพธ์ก็คือเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากสินค้าปุ๋ยมูลแพะ สามารถที่จะช่วยเหลือกันในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายได้  เรื่องของปัจจัยความสำเร็จ
ที่วิเคราะห์มาเบื้องต้นแล้วขอนำเสนอกรรมการแบ่งเป็นทั้งหมด ๔ ด้านด้วยกัน ด้านแรกคือทรัพยากรบุคคล
จากการที่ลงพื้นที่ไปแล้วร่วมมือกับทั้งหน่วยงานกลุ่มส่งเสริมและของอาจารย์ ของพัฒนาที่ดินและพบว่า
เจ้าหน้าที่มีทักษะความชำนาญสามารถส่งเสริมแนวทางการจัดการของเสียในฟาร์มได้ แล้วก็มีเครือข่ายในการ
ทำงานที่หลากหลายองค์ความรู้  ข้อที่ ๒ เรื่องงบประมาณเป็นความโชคดีที่เราเขียนโครงการแล้วสอดรับกับ
นโยบายของ อบต.ช้างแรก ตรงนี้ก็ได้รับงบประมาณจาก อบต.ช้างแรก  หกหมื่นกว่าบาทแล้วก็ทำโปรเจค
คู่ขนานกับทางมหาวิทยาลัยด้วยกัน  ข้อที่ ๓ เรื่องของเครื่องมือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานเพราะว่าเราไม่
สามารถที่จะจัดสรรซื้อเครื่องมือในลักษณะครุภัณฑ์ได้ตรงนี้ก็มีเครื่องมือจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเข้ามา
สนับสนุน ส่วนข้อที่ ๔ เรื่องของการบริหารจัดการมีการวางแผนการจัดการโครงการระหว่างปศุสัตว์ ท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรวมถึงเครือข่ายของเกษตรกรอิสระในพื้นที่ด้วย 
เพ่ือที่จะเพิ่มความรู้และก็กระบวนการผลิตและก็รับรองผลิตภัณฑ์ อันนี้เป็นปัจจัยความสำเร็จไม่ทราบว่ามีท่าน
ใดมีข้อเสนอแนะเรื่องของ ๔ หัวข้อของปัจจัยความสำเร็จในการจัดทำโครงการนี้ มาที่ปัญหาอุปสรรคคือยังไม่มี  
เรื่องของข้อเสนอแนะขออนุญาตเสนอเป็นข้อเสนอแนะ ๒ ข้อ  ข้อเสนอและข้อแรกก็คือว่าน่าจะมีการขยายผล
ในรายชนิดสัตว์อื่น เพื่อเป็นการลดการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมด้วยรวมถึงขยายผลในเกษตรกรให้มันมี
ความหลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราเล็งไปที่กลุ่มของแพะที่เดียว ควรมีการบันทึกรายได้สุทธิราคาต้นทุน
แล้วก็กำไรจากการผลิตปุ๋ยด้วยจะได้ทราบว่าตรงนี้มันสามารถทำให้เกิดมูลค่าสูงได้จริงไหมตอบโจทย์นโยบาย 
๓ เท่า ใน ๔ ปี ขอเสนอเพียงเท่านี้  
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  -ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
ลงชื่อ       ลงชื่อ  
   (นางสาววรินทร์ธร ดีหริ่ง)     (นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ) 
      เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์          หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    
        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


